
         

 

       

 

 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
ติดตามความคืบหนาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ โดยมี           
ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ทําหนาท่ีประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาแนวทางการติดตามความคืบหนาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
   ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กลาววา ปจจุบันไดมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษาในหลายประเด็น แตกลไกการขับเคลื่อนท่ีนําไปสูความเปนรูปธรรม          
ในทางปฏิบัติยังคงมีปญหาในการดําเนินงาน ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะ          
ท่ีมีหนาท่ีและอํานาจในการดําเนินการติดตามในสวนดังกลาว จําเปนท่ีจะตองเขาไปมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดผลท่ีชัดเจน          
โดยเบื้องตนคณะกรรมาธิการจะติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินการในประเด็นสําคัญ 
อาทิ ๑) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลนภายหลังการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ๒) การปฏิรูปการอาชีวศึกษา เพ่ือสรางอาชีพ      
และสรางรายได และ ๓) การขับเคลื่อนกิจกรรมและภารกิจท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนตาง ๆ เพ่ือตอยอดการดําเนินงานและแสวงหา
แนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

   ตอประเด็นดังกลาว ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา การติดตามการดําเนินการและการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด านการศึ กษามี ความสํ าคัญ อย างมาก ดั งนั้ น 
คณะกรรมาธิการควรตองเดินทางลงพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดตาง ๆ        
ท้ัง ๔ ภู มิภาค ภู มิภาคละ ๒ จังหวัด โดยเชิญภาคีเครือขาย       
ดานการศึกษาท่ีเก่ียวของในระดับจังหวัดเขารวมหารือและ
แลกเปลี่ยนความเห็น พรอมเดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับรูรับทราบ
ขอมูล ปญหา และปจจัยท่ีเก่ียวของตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปน        
แนวรวมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา          

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  

โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 

E-Mail : edu.senateth@gmail.com 

https://bit.ly/2lU4U6t 
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ภาพ – ขาว โดย เบญญา – นพรินทร 

ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ท้ังนี้ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด การปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา รับผิดชอบ
ในการจัดทําโครงการ รวมท้ังประสานการดําเนินการตาง ๆ และนําผลความคืบหนาในการดําเนินการเสนอใหท่ีประชุมทราบ       
เปนระยะตอไป 

 

 

 

 

 

 

 การนอมนําศาสตรพระราชามาปรับใชในกิจกรรมประกอบการเรียนรูในรางพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรยีน พ.ศ. .... เพ่ือใหมีความยั่งยืนและมีทักษะอาชีพ 

  ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กลาววา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ มีประเด็นการพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวของดานการศึกษาเก่ียวกับการอนุมัต ิ      
รางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... โดยกฎหมาย
ดังกลาวเก่ียวพันกับการจัดต้ังกองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งกับผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมาธิการจําเปนตอง
ติดตามความคืบหนาในการจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวอยางใกลชิด  

  ตอกรณีประเด็นการอนุมัติรางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
นักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... ดังกลาว คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา กฎหมายฉบับนี้

มีความสําคัญท่ีตองศึกษาลงลึกถึงหลักการและเจตนารมณของ
กฎหมายท่ีแทจริงวา กองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียน         
ในโรงเรียน ท่ีกําหนดบทบาทการดําเนินการในกฎหมายนี้มีแนวทาง
และหลักการ ในการดําเนินภารกิจท่ีเปนการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาผู เรียนหรือไม  อยางไร ท้ั งในสวนของ         
การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว เพ่ือหาแนวทางในการปรับและ
ประยุกตกระบวนการต าง ๆ  ให สอดคลองตามแนวทาง          
ของศาสตรพระราชา ซ่ึงมีหลักการสําคัญท่ีจําเปนในการสราง

ทักษะใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือตอยอดไปสูการประกอบอาชีพได ซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณาแลวเห็นสมควรมอบหมายฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ศึกษาเจตนารมณของรางพระราชบัญญัติกองทุน       
เพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... ดังกลาว เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาศึกษากฎหมาย
ดังกลาวในเบื้องตน และจะไดมีขอมูลประกอบการรับรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาพิจารณาศึกษาในโอกาสตอไป 
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